

...หลายคนสงสัยกว่าทำไมคนถึงอยากเป็น
"ดารา??????เผยรายได้ซูปเปอร์สตาร์...สร้างเม็ดเงิน1000ล้าน...

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ย. 2552

หลายคนสงสัยกว่าทำไมคนถึงอยากเป็น "ดารา"

คำตอบก็คือ การเป็นดารา ยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์
ด้วยแล้วสามารถทำให้กลายเป็นเศรษฐีได้ในเวลาไม่นาน!! เพราะค่าตอบแทนความเหนื่อย
หรือ "ค่าตัว" นั้น เป็นรายได้มหาศาล เฉพาะ งานแสดง (ละคร) ดาราเบอร์ต้นๆ
จะสามารถกวาดรายได้ต่อตอนอยู่สูงถึง 5 หมื่น ส่วนงานโชว์ตัวก็ 5 หมื่นบาท
ไปจนถึงหลักแสนต่อจบ
นี่ยังไม่รวมถึงงานพิธีเซนต์เตอร์โฆษณาที่มีรายได้กอบเป็นกำยามนี้ แรงขับเคลื่อนของ 3
สาวตัวแม่ของวงการ ทั้ง อัม-พัชราภา ไชยเชื้อ, ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ แพนเค้ก-
เขมนิจ จามิกรณ์ สร้างเม็ดเงินพันล้าน



อัม-พัชราภา ไชยเชื้อ

นอกเหนือจากงานละครที่ "อัม-พัชราภา" ครองบัลลังก์นางเอกซีกซีเบอรูหนึ่งของช่อง ที่มีผลงานละครมาเหยียบ 40 เรื่อง งานอดิเรกที่เป็นการรับงานโชว์ตัวตามงานอีเวนต์ต่างๆ แล งานที่รับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำที่ทำให้กลายเป็นเศรษฐินีก็คืองานพีริเซนเตอร์โฆษณา ที่ "อัม-พัชราภา" ได้รับฉายาว่า "พีริเซนเตอร์ตัวแม่" โดยเฉพาะสินค้าทางด้านความงาม และการเป็นพีริเซนเตอร์โฆษณาของสาวอัม ก็ทำให้สินค้าติดตลาดได้ตามคาด อย่าง "ซันซิล" ที่ต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าจากที่เคยดูคร่ำครึมาเป็นดูมีชีวิตชีวา สาวอัมก็ทำให้สินค้าตัวนี้สามารถยึดบัลลังก์ผู้นำในตลาดแชมพูและครีมหวัดในสมรภูมิที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงไว้ได้

เช่นเดียวกับ "มิสทิน" ที่สาวอัมครองใจสินค้าตัวนี้จนได้เป็นพีริเซนเตอร์ของมิสทินมายาวนานถึง 7 ปีแล้ว เพราะที่ผ่านมามีมิสทินจะเพิ่มจำนวนพีริเซนเตอร์อีกกี่คน หรือตัดใครออกไป แต่สาวอัมคนนี้ก็ยังมียืนหยัดอยู่กับมิสทินได้ยาวนานกว่าใคร

แค่ปีเดียว สาวอัมก็รับและจากโฆษณามิสทินถึง 2 ชิ้น

เพราะหลังจากที่เป็นพรีเซนเตอร์แป้งพัฟมิสทินมาแล้วชิ้นหนึ่ง ก็ยังเพิ่มอีกชิ้นเป็นโลชั่นบำรุงผิวมิสทิน ที่สนุนราคาตัวชิ้นละ 5 ล้านบาท ทำให้สาวอัมพ้นจากมิสทินไปเหาะๆ อย่างน้อย 10 ล้าน

ย้อนไปก่อนหน้านี้ ว่ากันว่าเฉพาะปี 2548 สาวอัมมีเงินสดในบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2549 รายได้ของเธอพุ่งขึ้นตามความฮอต ซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 50 ล้านบาท และก็เป็นที่ปี 2550 เธอยังรักษาระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หรืออาจจะมากกว่านั้น

ทรัพย์สินสมบัติเท่าที่เปิดเผยได้ของสาวอัม มีบ้านหลังงามราคา 70 ล้านบาท รถเบนซ์ 2 คัน รถเล็กซ์ส 1 คัน และรถยนต์สำหรับพอ-แม แกมสาวอัมยังเคยสร้างสถิติคาโชว์ตัวสูงสุด 12 ล้านบาทที่ประเทศอเมริกา ในการเดินทางไปโชว์ตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขณะที่ปีนี้ สาวอัมแคโชว์อาบน้่านม และลงทุนสวมชุดเซ็กซี่ สีขาวอวดเนินอก แคนงานหนึ่งงานเดียวก็รับเงินแสนไปเหาะๆ แกมด้วยการสร้างสถิติใหม่รับงานเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์วันเดียว จ๊อบเดียว ด้วยค่าตัวสูงสุดถึง 6 แสนบาท

นอกจากนี้ ปี 2552 สาวอัมยังรับทรัพย์จากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้ 12 Plus ร่วมกับหนุ่มๆ วง Super Junior เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งไม่มีน้ำตาล "ไทรเดนท รีแคลเดนท"

ล่าสุดก็ขยับขั้นขึ้นมาเป็นเก๋แก่เหี้ย ทำธุรกิจน้ำหอมของตัวเองในชื่อ "Sexy Me By Patchrapa" สาวอัมจึงกลายเป็นดาราที่มีรายได้รวมต่อปีมากเป็นอันดับ 1 ของวงการบันเทิง



ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต

หลังจากย้ายวิกจากหมอชิตูมาอยู่พระรามสี่ สาวชมก็มีงานละครจอกว้างแบบไม่ไหว วางแผน สวณงานพีริเซนต์เตอร์ สาวชมก็ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเจ้าแม่พีริเซนต์เตอร์ตัวจริงที่ควางานโฆษณาชิ้นใหญ่มาไว้ในกำมือ ไม่ว่าจะเป็นพีริเซนต์เตอร์หมากฝรั่ง "เอ็กซ์ตราโปรเฟสชันแนล สเปียร์มินต์" ที่เขาเมาท์กันว่าสาวชมพุ้นค่าตัวไปเป็นเลขตั้ง 7 หลัก ก่อนที่จะถอยรถปอร์เชราคานับสิบลานมาขับเล่น

ก่อนหน้านี้ก็ใช้ความเป็นสาวหุ่นดี ฟิตแอนด์เฟิร์ม ควางานพีริเซนต์เตอร์ฟิตเนมาครอง ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสูตรใหม่ วีไวต์ ไวท์เทนนิ่ง ดีโอสติ๊ก

แต่ระดับสาวชมแค่จุกแร่ข้าวอย่างเดียวไม่พอผลิตภัณฑ์ "พอนด์ส" คว้าตัวมาเป็นพีริเซนต์เตอร์หน้าขาวทาแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์ พอนด์ส ไวท์

บิวตี้ ยูวี เท่านั้นยังไม่พ้อ สาวชมยังครองความเป็นฟรีเซนต์อร์ความงาม
ด้วยการแะไปแบงเคกโฆษณามิสทินมาจากสาวอ้อม
โดยเป็นฟรีเซนต์อร์มิสทิน ไวทสปลา สูตรพิงคเพิร์ล ที่มีค่าตัวถึง 7
หลักอีกดวย กอนจะขามไลนจากความงามไปเป็นฟรีเซนต์อร์กลองดิจิตอล
"ซั่มซุง"

พูดถึงเรื่องค่าตัวในการรับงาน
สาวชมเคยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากรับงานโชว์ตัวหลักแสนตามที่ตกลงกันไว้
แต่ค่าตัวกลับไม่ได้ตามนั้น จนตกเป็นข่าวเกือบจะต้องฟ้องร้อง
แถมสาวชมยังโดนเม้าท์ว่าค่าตัวแพงเวอร์



แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์

หากเทียบอายุงานกับ สองสาวรุ่นพี่ "เขมนิจ จามิกรณ์"
ก็นางเอกสาวสุดฮอตที่แรงเร็วไม่แพ้ใครเช่นกัน

เพราะมีงานพิธีเซ่นเตอรส์ินค้าสารพัดชนิด ทั้งครีมทาผิว หลอดไฟ และรถยนต์ยี่ห้อดัง "สาวแพน"
กวาดรายได้จากโฆษณาในปีนี้มีมากที่สุด นับตั้งแต่ แพ้ซ่า, ซิตรา, โทโยตา, น้าสม และ หมากฝรั่งเดนทีน

แค่โฟกัสที่การเป็นพิธีเซ่นเตอรส์ินค้าหมากฝรั่งเดนทีนอย่างเดียว
วู รายงานข่าวก็แจ่งว่านางเอกสาวได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า 5
ล้านบาทเลยทีเดียว
นี่ยังไม่นับค่าตัวที่ได้รับจากการเป็นพิธีเซ่นเตอรส์ินค้าผ้าอนามัย
ไซพี ด้วยค่าตัว 5 ล้านบาท เบ็ดเสร็จ
นางเอกสาวรับค่าตัวจากงานโฆษณา 2 ชิ้นนี้เป็นเงินกว่า 10
ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

นั่นทำให้ "สาวแพน"
ครองตำแหน่งเจ้าแม่พิธีเซ่นเตอรส์ินค้า
ที่ไม่ว่าจะเปิดไปดูทีวีช่องไหนก็จะเจอโฆษณาของเธอแทบจะทุก
3 เวลาหลังอาหาร นับได้เฉลี่ย 7-8 สินค้าเลยทีเดียว

ล่าสุด "สาวแพน"
กำลังจะหยิบซื้บปลามันเป็นพิธีเซ่นเตอรส์ินค้า ทเวลฟ์ พลัส
ประกบกับหนุ่มๆ ซูเปอร์จูเนียร์ ตามรอยรุ่นพี่ "อ้ม" นั่นเอง □

[ที่มา]

- ข้อมูลจาก Group :: dara :: www.daradaily.com
เว็บแรกสู่โลกดารา (2009-07-12 14:39:12)
- อาน (12974)